



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น  
มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (กรณีเกษียณอายุราชการ)  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น  
มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานบริหารสถานศึกษา  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ  
ประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (กรณีเกษียณอายุราชการ) มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอน  
ข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานบริหารสถานศึกษา  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็น  
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม และ  
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๖ (๙) ของประกาศ ก.จ.จ.อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น  
มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ดังนี้

**ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม จำนวน ๑ ราย**

ที่	เลข ประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายกิตติธร จันสอน	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนาทอย	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษ อุบลราชธานี เขต ๓	

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน (การสัมภาษณ์และประเมิน) รายงานตัว เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และประเมิน ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๐.๐๐ น. และจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอน (การสัมภาษณ์และประเมิน) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปทุมมาศ (ชั้น ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน ไม่หมดอายุ ไปในวันสัมภาษณ์และประเมินด้วย หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ไม่ไปรายงานตัว เข้ารับการสัมภาษณ์และประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอภัย สบายใจ)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.อุบลราชธานี

ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น  
มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงาน  
บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี